

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๒๑๙/ ๒๕๗๐



สลด.

ส่ง : กสค

รับที่ : ร7004/64

25 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 น



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ. เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา  
โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๙๙๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้เสนอเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา  
โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ไปเพื่อดำเนินการ และขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากข้อเสนอของ  
ส่วนราชการเกี่ยวกับกรณีศึกษา โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ มีข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยวิธีให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างถนนที่นำน้ำยางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสมในการก่อสร้าง โดยให้มีการศึกษา  
ทุกด้านอย่างรอบคอบ เช่น เรื่องการกำหนดราคากลาง เรื่องสารเคมีที่นำมาผสมกับน้ำยางพาราต้องมีใช้  
อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการป้องกันการผูกขาดหรือประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย และการถอดรูปแบบ  
รายการงานก่อสร้างความมั่นคงถาวรและความคุ้มค่าของถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องของราคาให้เกิดเสถียรภาพ  
ในระยะยาวไม่ให้ราคาตกต่ำมากเกินไป ตามหลักการภายใต้เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมถึง  
ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น  
การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  
สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา ซึ่งจะเป็นการแก้ไข  
ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๖๒๒๐